

บ้านที่อุด

ที่ นว ๐๐๒๓.๑๑/ว ๒๕๖๕



กบต.โลโก้หรือ
ชื่อ นพ/ว ๒๕
วันที่ ๑๕/๑๑/๒๕
เวลา.....

ที่ว่าการอำเภอชุมแสง
หมู่ที่ ๑๗ ตำบลเกษไชโย นว ๖๐๑๒๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทับกฤช และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอชุมแสง ที่ นว ๐๐๒๓.๑๑/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๔๙๒
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอชุมแสงได้แจ้ง โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว นั้น

อำเภอชุมแสงได้รับแจ้งจากจังหวัดนครสวรรค์ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้กำหนดจัด
โครงการ อบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ให้กับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะขอรับการประเมินหรือแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการฯ เพิ่มเติม อีกจำนวน ๒ รุ่น เป็นรุ่นที่ ๕ และรุ่นที่ ๖ โดยกำหนดการดำเนินการ ณ โรงแรมขอนแก่นไฮเทล
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และรุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่
๒๐ - ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัด ตรวจสอบ
รายชื่อฯ โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อฯ จาก QR Code บัญชีรายชื่อฯ ที่ส่งมาด้วย และอนุญาตให้ข้าราชการ
หรือพนักงานครูฯ เดินทางไปเข้ารับการอบรมฯ ตามวัน เวลา สถานที่ของรุ่นที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด และให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมฯ สามารถดำเนินการ
ได้ตามรายละเอียดขั้นตอนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOKS) สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

นางสาวอุบล ภาคมฤค
หัวหน้างานครุภัณฑ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี
(สมชาย วันพนม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

นางบังอร บุญรัตน์
หัวหน้างานครุภัณฑ์

(นายสุวัฒน์ จันทร์สุข)
ผู้อำนวยการส่งเสริมการปกครอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ โท. ๐-๕๐๖๓๒๕๕๕๕๕๕
ผู้ประสาน นายอนุพล ผดุงจิตต์ /โทร. ๐๖๓-๒๐๖๕๗๖๓

(นางสาวอุบล ภาคมฤค)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสิริชัย ศรีสิทธิการ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ด่วนที่สุด
ที่ นว ๐๐๒๓.๒/ว ๑๐๕๙๒



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนสวรรควิถี นว ๖๐๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นว ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓๙๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๓๐๘
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดการดำเนินการ
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้ง
เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๖ วัน นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้กำหนดจัดโครงการ
อบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ให้กับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะขอรับการประเมินหรือแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม อีกจำนวน ๒ รุ่น เป็นรุ่นที่ ๕ และรุ่นที่ ๖ โดยกำหนดการดำเนินการ ณ โรงแรม
ขอนแก่นไฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
และรุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัด ตรวจสอบรายชื่อฯ โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อฯ จาก QR Code
บัญชีรายชื่อฯ ที่ส่งมาด้วย หรือจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมนู “หนังสือราชการ” และอนุญาต
ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เดินทางไปเข้ารับการอบรมฯ ตามวัน เวลา สถานที่ของรุ่นที่ได้ลงทะเบียนไว้
โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด และให้ผู้ที่ประสงค์
จะเข้ารับการอบรมฯ สามารถดำเนินการได้ตามรายละเอียดขั้นตอนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบ
และดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา ใจชนันท์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๖๘๐-๓๖๐๗
โทรสาร. ๐-๕๖๘๐-๓๖๐๘

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑ ๓๐ ค



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๔๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบแจ้งการชำระเงินฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๖ วัน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในวิชาชีพตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกำหนดการดำเนินการโครงการสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รุ่น เป็นรุ่นที่ ๕ และรุ่นที่ ๖ โดยกำหนดการดำเนินการ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัด ตรวจสอบรายชื่อฯ โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อฯ จาก QR Code บัญชีรายชื่อฯ ที่ส่งมาด้วย หรือจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมนู "หนังสือราชการ" และพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เข้าร่วมโครงการอบรมฯ โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนและเดินทางเข้ารับการอบรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ของรุ่นที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ รายงานตัววันแรกของการอบรมฯ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พร้อมแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด และเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมอบรม โดยวิธี RT-PCR หรือชุดตรวจ ATK รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการอบรมฯ

๗. ให้ผู้ที่...

๒. ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และใช้แบบใบแจ้งการชำระเงินเข้าร่วมการอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชื่อหลักสูตร : โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแบบฟอร์มในการโอนเงินจำนวนคนละ ๘,๖๒๐ บาท (แปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (ประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก/ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร/ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ) ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหลักสูตรและรหัสรุ่นก่อนการโอนเงินตามแบบใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าว โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีถิษัตรีชัย ชื่อบัญชี "ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" เลขที่บัญชี ๐๐๖-๖-๐๗๔๓๒-๐ (ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคารจำนวน ๑๐ บาท ต่อรายการ) และสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด และต้องไม่เกินวันที่แจ้งกำหนดการลงทะเบียนในแต่ละรุ่น หากเกินกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนในการอบรมในแต่ละรุ่นได้ และจะไม่ได้เข้ารับการอบรมฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓.ให้นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือใบชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนการอบรมฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๗๖๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

๔. กรณีได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ปรากฏว่าผู้เข้ารับการอบรมผู้นั้นมีภารกิจ ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ ให้พิจารณาส่งผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมฯ แทนในรุ่นนั้น โดยทำหนังสือเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการอบรมและใช้หนังสือดังกล่าวเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนตามข้อ ๒. โดยไม่ต้องแก้ไขรายชื่อในใบเสร็จรับเงินหรือใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ พร้อมแจ้งรายชื่อที่เปลี่ยนแปลงใหม่ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๙๒๐-๙๑๑๒ ไม่น้อยกว่า ๕ วันก่อนเริ่มการอบรมในแต่ละรุ่น ทั้งนี้ หากไม่มีผู้เข้ารับการอบรมแทน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอสงวนสิทธิ์จะไม่คืนค่าลงทะเบียน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการบริหารและค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ซึ่งการคิดค่าใช้จ่ายต่อรุ่นได้คิดเฉลี่ยผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๒๐ คน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น

๕. สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ในรุ่นที่ ๑ - ๔ แล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามห้วงระยะเวลาการดำเนินการอบรมในแต่ละรุ่นได้ เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และไม่มีผู้เข้ารับการอบรมแทน สามารถเข้ารับการอบรมในรุ่นที่ ๕ หรือรุ่นที่ ๖ ได้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดพิจารณาเห็นสมควร โดยให้นำใบเสร็จรับเงินหรือใบชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการเป็นหลักฐานพร้อมทั้งหลักฐานการตรวจรักษาหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสถียร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๙, โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

วิธีการลงทะเบียน

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ชำระเงินเป็นค่าลงทะเบียนคนละ ๘,๖๓๐ บาท
ซึ่งรวมค่าเช่าที่พักระหว่างการอบรม/อาหารทุกมื้อ/อาหารว่างและเครื่องดื่ม/เอกสารประกอบการอบรม/ค่าตอบแทนวิทยากร
(รหัสหลักสูตร ๙๙ ๐๖....)

คำอธิบายการกรอก

ใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมอบรมฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น ให้กรอก รหัสรุ่นที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการประชุมฯ โดยกรอกในช่องว่าง ๒ ช่อง

๙	๙	๐	๖	๐	๕
---	---	---	---	---	---

ถ้าเป็นเลขหลักเดียวให้กรอกเลข ๐ นำหน้า

เช่น รุ่นที่ ๕ ให้กรอก ๐๕ , รุ่นที่ ๖ ให้กรอก ๐๖ เป็นต้น

ชื่อ-สกุล ผู้รับการอบรม
ชื่อหน่วยงาน

“ ชื่อ-สกุล ผู้จะเข้าร่วมโครงการอบรมฯ
“ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) ที่ผู้จะเข้าร่วม
โครงการอบรมฯ สังกัดอยู่

อำเภอ

“ ชื่ออำเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่

จังหวัด

“ ชื่อจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่

รหัสหน่วยงาน

“ รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยตัวเลข ๘ หลัก

โดยสามารถเปิดดูได้จาก <http://www.dla.go.th/>

ขั้นตอนการเปิดดูรหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม

๑. เข้าเว็บไซต์ (www.dla.go.th)

๒. ตรวจสอบที่หัวข้อ ข้อมูลสารสนเทศ

๓. คลิกที่หัวข้อ รหัส อบท. ตามมาตรฐานเขตการปกครองของไทย/อ้างอิง
สำหรับลงทะเบียนอบรมของกรม เช่น

อบจ.กระบี่ รหัส คือหน่วยงาน คือ

๐	๒	๘	๑	๐	๑	๐	๑
---	---	---	---	---	---	---	---

ทม.กระบี่ รหัสหน่วยงาน คือ

๐	๕	๘	๑	๐	๑	๐	๒
---	---	---	---	---	---	---	---

หมายเหตุ

๑. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้ใบ
แจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ส่งมาพร้อมนี้เท่านั้น ๑ ใบต่อการลงทะเบียน
๑ คน

๒. จำนวนเงินที่ชำระให้แก่ธนาคารจะต้องรวมค่าธรรมเนียมจำนวน ๑๐ บาทต่อรายการ
ค่าลงทะเบียนคนละ ๘,๖๓๐ บาท ต้องชำระให้แก่ธนาคารคนละ ๘,๖๓๐ บาท

๓. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒ ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมใช้สำเนาใบรับชำระค่า
สาธารณูปโภคและค่าบริการของธนาคารเป็นหลักฐานการจ่ายสำหรับการส่งใช้เงินยืมหรือการขอเบิกเงิน ตามหนังสือ ที่
มท ๐๘๐๘.๔/ว ๗๖๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน
ให้ในกรณีชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ถ่ายสำเนาใบรับฝากเงิน
และใบเสร็จรับเงินของธนาคารกรุงไทยนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวเพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนด้วย

๔. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ที่หมายเลข ๐๘๑-๙๒๐-๙๑๑๒

ที่ว่างสำหรับติดสำเนาเอกสารรับชำระเงินจากธนาคาร
(โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม) รหัสรุ่น ๙๙ ๐๕ --)
(ลงทะเบียนรุ่นที่ ๕ ให้ใช้ ๙๙ ๐๖ ๐๕)
(ลงทะเบียนรุ่นที่ ๖ ให้ใช้ ๙๙ ๐๖ ๐๖)

เข้าบัญชีค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม สด. เลขที่ ๐๐๖-๖-๐๗๔๓๒-๐



ใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อหลักสูตร โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

๙	๙	๐	๖		
---	---	---	---	--	--

รหัส สด. รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น

ชื่อ - สกุล ผู้เข้ารับการ

อบรม :

ชื่อ

หน่วยงาน :

อำเภอ :จังหวัด.....

หมายเหตุ ๑. ให้ตรวจสอบรหัส อบจ./ เทศบาล/อบต. ที่ www.dla.go.th ก่อนการลงทะเบียน
๒. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นได้



แบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย



ส่วนของธนาคาร

Company Code : ๙๓๗๔ ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม สด.

วันที่.....

สาขา.....

ชื่อ - สกุล ผู้เข้ารับการ

อบรม :

รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น : (Ref.No.๑)

๙	๙	๐	๖		
---	---	---	---	--	--

รหัส สด. รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น

รหัสหน่วยงาน :

--	--	--	--	--	--	--	--

(Ref.No.๒)

รหัส อบจ./เทศบาล/อบต.

จำนวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) : ๘,๖๒๐ บาท

จำนวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวอักษร) : (แปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ค่าธรรมเนียมการชำระผ่านธนาคาร ๑๐ บาท/รายการ

ลงชื่อ ผู้นำฝาก

โทรศัพท์ ผู้นำฝาก

QR Code บัญชีรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

